



ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน

เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามที่เทศบาลเมืองลำพูนได้มีประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ และประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ “เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต” ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับองค์กรมากยิ่งขึ้น และเพื่อมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖, ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นั้น

เพื่อให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในทุกรูปแบบให้เป็นไปอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เทศบาลเมืองลำพูนจึงขอประกาศ เรื่อง “เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ” เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากร ในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนทุกคนให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต รวบรวมการกำชับให้มีการดำเนินการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงขอกำชับให้ถือปฏิบัติและดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
๒. ให้คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
๓. ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองลำพูน, เว็บไซต์เทศบาลเมืองลำพูน www.lamphuncity.go.th และช่องทางต่างๆทางสื่อสังคมออนไลน์
๕. กรณีพบการทุจริตจะต้องดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประภัสร์ ภูเจริญ)

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน